

แผนระดับที่ ๓ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แผนย่อยที่ ๒ : แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 โดยคณะที่ ๒ : คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยด้านการการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

แผนระดับที่ ๑ (๒)	เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ หน่วยรับผิดชอบ : กอ.รมน. ศรชล. และ กท. ●					
แผนระดับที่ ๒ (๖)	เป้าหมายย่อยของแผนย่อย : ๑. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน หน่วยรับผิดชอบ : สมช. ●					
	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๑) ส่งเสริมการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ด้วยการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมด้านการจัดการสาธารณภัย	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๒) บูรณาการระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินให้ประเทศไทยมีมาตรฐานระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพรองรับสาธารณภัยรูปแบบใหม่ได้ครอบคลุมทุกมิติ	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๓) เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาระบบและมาตรการในการฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๔) ส่งเสริมมาตรฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศด้านมนุษยธรรม มีความเป็นเอกภาพ และได้มาตรฐานโลก เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	แนวคิดในการดำเนินการที่สำคัญ : (๕) ขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเพิ่มขีดความสามารถและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	
แผนระดับที่ ๓ : แผนปฏิบัติการด้าน....	แผน : แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หน่วยรับผิดชอบ : ปก. ●					
	ตัวชี้วัด ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ					
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ	ปี๖๒	โครงการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการ	โครงการตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือแผนปฏิบัติราชการ
	ปี๖๓
	ปี๖๔
	ปี๖๕

การแบ่งมอบ : ● แบ่งมอบตามแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง ● แบ่งมอบตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ ● แบ่งมอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 ● แบ่งมอบเพิ่มเติมโดยมติคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคง และนโยบายและแผนระดับชาติฯ

หมายเหตุ : การระบุชื่อโครงการให้ระบุ (หน่วยงานเจ้าภาพระดับกรม หรือกระทรวง) และส่งกลับมายัง สมช. ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ก.พ. ๖๓ ทาง email : nscpopl@hotmail.com